

กรมชลประทาน
เลขรับ ๙๑/4900/๒4
วันที่ 20/04/2564
เวลา.....



ที่ ตผ ๐๐๓๕/๐๔๔๔

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของกรมชลประทาน

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๒/ว ๙๗๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๒/๓๓๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ของกรมชลประทาน จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทานได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ของกรมชลประทาน เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๙ ได้ตรวจสอบ
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของกรมชลประทาน เสร็จแล้ว รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนุบผา วियรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๙
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๒๔๐๙
โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๗๙๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ audit9@oag.go.th

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
กรมชลประทาน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ อธิปไตยกรมชลประทาน

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกรมชลประทาน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นของเรื่องทีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกรมชลประทาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อให้เป็นที่น่าพอใจในความถูกต้องและความครบถ้วนของรายการต่าง ๆ ดังนี้

1. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แสดงยอดผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน จำนวน 5,568,695,210.25 บาท เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อนเกี่ยวกับบัญชีค่าเสื่อมราคาเขื่อน บัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น บัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด ไม่ได้บันทึกมูลค่าตามรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน จำนวน 391,964,454.63 บาท 632,194,803.96 บาท และ 791,689,014.80 บาท ตามลำดับ บัญชีค่าจำหน่ายเขื่อน บัญชีค่าจำหน่ายสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น และบัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด จำนวน 1,384,907,437.80 บาท 1,208,149,442.67 บาท และ 239,151,949.02 บาท และบัญชีอื่น ๆ จำนวน 920,638,107.97 บาท เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถจัดหาเอกสารประกอบรายการให้ตรวจสอบได้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวหรือไม่ จำนวนเท่าใด ซึ่งหากจำเป็นต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การนำเสนอรายงานการเงินเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน หน่วยงานไม่อธิบายลักษณะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อน ผลกระทบจากรายการที่ปรับปรุง และไม่ได้ปรับปรุงรายงานการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนว่าข้อผิดพลาดได้ถูกแก้ไขแล้วในงวดบัญชีที่ข้อผิดพลาดนั้นได้เกิดขึ้น ส่งผลให้รายงานการเงินขาดคุณสมบัติการเปรียบเทียบกันได้อย่างรายงานการเงินในรอบระยะเวลาที่ต่างกัน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานการเงินและมีผลกระทบต่อผู้ใช้รายงานการเงินเพื่อพิจารณาแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 139,174,630,431.65 บาท และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 45,523,766.86 บาท จากการตรวจสอบสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องกับรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ เนื่องจากมีรหัสครุภัณฑ์ต่างกันกับรหัสสินทรัพย์ตามรายละเอียดประกอบรายการบัญชี ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถอธิบายหรือแสดงหลักฐานอื่นใดถึงสาเหตุดังกล่าวได้ อีกทั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบยืนยันยอดระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชีกับยอดคงเหลือตามทะเบียนควบคุมสินทรัพย์ได้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลที่แสดงอยู่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อรายงานการเงินหรืออาจมีรายการปรับปรุงใดที่จำเป็นต่อบัญชีดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งหากจำเป็นต้องปรับปรุงจะกระทบต่อบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และบัญชีค่าเสื่อมราคา บัญชีค่าตัดจำหน่าย และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 243,823,220,668.38 บาท จากการตรวจสอบสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องกับรายละเอียดประกอบรายการบัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ เนื่องจากหน่วยงานอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงจึงไม่สามารถชี้แจงในการตรวจนับได้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลที่แสดงอยู่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อรายงานการเงินหรืออาจมีรายการปรับปรุงใดที่จำเป็นต่อบัญชีดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งหากจำเป็นต้องปรับปรุงจะกระทบต่อบัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และบัญชีค่าเสื่อมราคา รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการเงินรวม ตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้รายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้น ต้องเป็นรายงานการเงินที่รวมเงินทุกประเภท หากมีหน่วยงานภายใต้การควบคุม หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายงานการเงินรวมที่รวมหน่วยงานย่อยทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกระทรวงการคลังยังมิได้ประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าว เป็นผลให้กรมชลประทานมิได้นำทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล จำนวน 2 ทุน คือ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดินที่อยู่ภายใต้การควบคุมมารวมในรายงานการเงินของกรมชลประทาน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงรายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารได้จัดเตรียมรายงานประจำปีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับรายงานการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำปี 2563 หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงาน หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรูเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรูว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวบุบผา วิยะรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 9

(นางสาวสุดารัตนา เพ็ชรวงค์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

กรมชลประทาน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)	
		2563	2562
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	1,451,037,525.91	1,138,715,217.64
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6	7,944,875,926.75	5,691,643,068.09
วัสดุคงเหลือ		61,353,530.45	95,423,110.57
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		5,419,208.04	12,149,553.71
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		9,462,686,191.15	6,937,930,950.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	7	2,286,559.44	2,586,926.66
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8	139,174,630,431.65	148,925,929,397.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9	243,823,220,668.38	211,480,286,812.19
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10	45,523,766.86	12,331,584.14
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		383,045,661,426.33	360,421,134,720.24
รวมสินทรัพย์		392,508,347,617.48	367,359,065,670.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางสุดสงวน ศรีอนันต์)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี



(นายประพิศ จันท์มา)
อธิบดีกรมชลประทาน

กรมชลประทาน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	2563	2562
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า	11 1,727,639,817.19	1,380,063,166.23
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	12 2,323,574,420.70	1,240,963,488.26
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,195,438.37	7,710.00
เงินรับฝากระยะสั้น	13 2,053,220,901.39	2,091,118,940.79
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	191,407.35	263,407.35
รวมหนี้สินหมุนเวียน	6,105,821,985.00	4,712,416,712.63
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	53,042,946.39	31,989,310.47
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะยาว	8,760,000.00	8,760,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,286,559.44	2,586,926.66
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	64,089,505.83	43,336,237.13
รวมหนี้สิน	6,169,911,490.83	4,755,752,949.76
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	386,338,436,126.65	362,603,312,720.49
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
ทุน	76,356,181,337.91	76,356,181,337.91
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	309,982,254,788.74	286,247,131,382.58
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	386,338,436,126.65	362,603,312,720.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้



(นางสุดสงวน ศรีอนันต์)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี



(นายประพิศ จันทร์มา)
อธิบดีกรมชลประทาน

กรมชลประทาน

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2563	2562
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	14	76,822,322,395.61	72,947,573,748.00
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล		106,504,829.00	403,115,824.88
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	15	1,223,220,344.90	1,009,878,827.10
รายได้อื่น	16	5,128,600.00	1,896,415.40
รวมรายได้		78,157,176,169.51	74,362,464,815.38
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17	7,132,640,958.73	7,395,938,207.12
ค่าบำเหน็จบำนาญ	18	3,641,071,729.76	3,370,239,752.97
ค่าตอบแทน		42,864,558.05	39,577,764.85
ค่าใช้สอย	19	13,057,878,680.91	13,640,509,424.23
ค่าวัสดุ	20	701,308,608.88	862,891,759.95
ค่าสาธารณูปโภค	21	855,517,751.45	806,446,949.62
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22	18,157,757,459.41	15,626,748,256.88
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		935,000,000.00	935,000,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	23	1,415,118,472.40	751,704,619.47
ค่าใช้จ่ายอื่น	24	2,914,199,333.51	3,431,832,810.89
รวมค่าใช้จ่าย		48,853,357,553.10	46,860,889,545.98
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		29,303,818,616.41	27,501,575,269.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางสุดสงวน ศรีอนันต์)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี



(นายประพิศ จันทร์มา)
อธิบดีกรมชลประทาน

กรมชลประทาน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 - ตามที่รายงานไว้เดิม	76,356,181,337.91	266,396,250,841.82	342,752,432,179.73
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	-	(7,650,694,728.64)	(7,650,694,728.64)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 - หลังการปรับปรุง	76,356,181,337.91	258,745,556,113.18	335,101,737,451.09
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2562			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	27,501,575,269.40	27,501,575,269.40
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	76,356,181,337.91	286,247,131,382.58	362,603,312,720.49
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - ตามที่รายงานไว้เดิม	76,356,181,337.91	286,247,131,382.58	362,603,312,720.49
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	-	(5,568,695,210.25)	(5,568,695,210.25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - หลังการปรับปรุง	76,356,181,337.91	280,678,436,172.33	357,034,617,510.24
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2563			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	29,303,818,616.41	29,303,818,616.41
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	76,356,181,337.91	309,982,254,788.74	386,338,436,126.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางสุดสงวน ศรีอนันต์)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี



(นายประพิศ จันท์ธมา)
อธิบดีกรมชลประทาน

กรมชลประทาน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

กรมชลประทานเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้เพียงพอและจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ และดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยงานมีสถานที่ตั้งหลักอยู่เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 67,024,361,900.00 บาท (โดยแยกเป็นงบบุคลากร จำนวน 6,223,065,300.00 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 2,486,181,909.93 บาท งบลงทุน จำนวน 58,122,038,201.94 บาท งบอุดหนุน จำนวน 340,298.91 บาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 192,736,189.22 บาท) เพื่อใช้ในแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

กรมชลประทานมีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด จำนวน 125 หน่วยเบิกจ่าย ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง จำนวน 1 หน่วยเบิกจ่าย และหน่วยเบิกจ่ายทางส่วนภูมิภาค จำนวน 124 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและไม่มีการจัดทำรายงานการเงินแยกกัน รายการบัญชีของทุกหน่วยเบิกจ่ายจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้ นอกจากนี้กรมชลประทานมีเงินทุนหมุนเวียนภายใต้ความรับผิดชอบ จำนวน 2 พัน คือ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการในการกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่งระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุข โภค การอุตสาหกรรมและการป้องกันความเสียหายแก่การเพาะปลูกอันเกิดจากน้ำ รวมถึงการซ่อมแซมเสริมพังกันน้ำ อาคารชลประทานและการขุดลอกทางน้ำชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดินจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังวางระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดประตูกั้นน้ำ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการบังคับน้ำเข้าสู่ที่ดินของเจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยการจัดทำรายงานในรายงานการเงินเป็นไปตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ภายใต้พระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้รายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้นต้องเป็นรายงานการเงินที่รวมเงินทุกประเภท หากมีหน่วยงานภายใต้การควบคุม หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายงานการเงินรวมทั้งรวมหน่วยงานย่อยทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) โดยรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐระดับกรม ต้องแสดงภาพรวมของหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานย่อย



ภายใต้สังกัด รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นเงินนอกงบประมาณที่กฎหมายอนุญาตให้นำไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง เงินทุนหมุนเวียน หรือ กองทุนเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังยังมีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม เป็นผลให้กรมชลประทานมิได้นำทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล จำนวน 2 ทุน คือ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดินที่อยู่ภายใต้การควบคุม มารวมในรายงานการเงินของกรมชลประทาน

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบันและอนาคต ดังนี้

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ และธนาคัติ กรมชลประทานรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินทอรองราชการ เป็นเงินที่กรมชลประทานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทอรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการดำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งหน่วยงานจะบันทึกรับรู้เงินทอรองราชการเมื่อได้รับเงินควบคุมไปกับการบันทึกเงินทอรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลังตามข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง

เงินฝากสถาบันการเงิน หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่เบิกจ่ายจากคลัง

4.2 ลูกหนี้

ลูกหนี้ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกค้างชำระแก่กรมชลประทาน ได้แก่ ลูกหนี้เงินยืม ลูกหนี้เงินมัดจำ ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก เงินจ่ายล่วงหน้า ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในกรมชลประทานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ตามมูลค่าที่ได้รับ

ลูกหนี้เงินมัดจำ หมายถึง จำนวนเงินที่กรมชลประทานจ่ายไปเพื่อเป็นการประกันในการดำเนินการตามสัญญาให้ได้มาซึ่งสิทธิและบริการ และจะได้รับคืนเมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขสิ้นสุดลง

เงินจ่ายล่วงหน้า หมายถึง จำนวนเงินที่กรมชลประทานจ่ายล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญา (ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง) ตามเงื่อนไขในสัญญา ก่อนที่คู่สัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา

ค้ำรับจากกรมบัญชีกลาง หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกจำนวนเงินที่กรมบัญชีกลางเป็นลูกหนี้ เมื่ออนุมัติการขอเบิกโดยวิธีจ่ายเงินเข้าบัญชีของกรมชลประทาน

4.3 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่กรมชลประทานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสำนักงาน หน่วยงานจะบันทึกบัญชีวัสดุคงเหลือ ในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

- วัสดุที่ใช้ในการสร้างสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเบิกจากเงินงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) ได้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างทั้งจำนวน

4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตในการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่า หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน และหน่วยงานคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา โดยรับรู้ต้นทุนของรายการเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้

- มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น

- สามารถวัดมูลค่าต้นทุน หรือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ

- ที่ดินเป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ที่ดินราชพัสดุที่หน่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์แต่ไม่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ บันทึกบัญชีที่ดินราชพัสดุรอโอนและเมื่อกรมธนารักษ์รับโอนจึงตัดเป็นค่าใช้จ่ายบัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ประกอบด้วย อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่กรมชลประทานมีกรรมสิทธิ์และนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำให้กรมชลประทานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิมถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่าย ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

ค่าเสื่อมราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 238 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และคำสั่งกรมชลประทานที่ 180/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินถาวร ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8 - 30	ปี
อุปกรณ์	3 - 20	ปี

4.5 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพย์ที่ให้บริการแก่สาธารณะซึ่งจำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น เขื่อนกักเก็บน้ำและอาคารประกอบฝายทดน้ำ อ่างเก็บน้ำ อาคารหัวงาน ระบบระบายน้ำ ระบบส่งน้ำ เป็นต้น

ค่าเสื่อมราคา บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 238 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และคำสั่งกรมชลประทานที่ 180/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินถาวร ดังนี้

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 5 - 50 ปี

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการต่าง ๆ

ค่าตัดจำหน่าย บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 238 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และคำสั่งกรมชลประทานที่ 180/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินถาวร ดังนี้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5 ปี

4.7 เจ้าหนี้

เจ้าหนี้เกิดจากภาระผูกพันที่กรมชลประทานมีต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า หมายถึง จำนวนเงินที่กรมชลประทานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลภายนอกในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบและเลือกวิธีการชำระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย

รับสินค้า/ใบสำคัญ หมายถึง จำนวนเงินค่าของหรือบริการที่กรมชลประทานได้ตรวจรับแล้วเป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นอัตโนมัติ เมื่อหน่วยงานบันทึกรายการตรวจรับสินค้า

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น ได้แก่ เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ใบสำคัญค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

4.8 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่กรมชลประทานรับบริจาคโดยมีผู้มอบให้ไว้ใช้ในการดำเนินงาน โดยจะทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค

4.9 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

- เมื่อบันทึกหรือยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมชลประทาน

- เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
- เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลึกส่งไม่รับตัวเงิน

กรมชลประทานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณ งบประมาณเบิกแทนกัน แสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

4.10 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินนำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

4.11 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามรอบระยะเวลาค่าใช้จ่าย และวัดมูลค่าได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.12 ค่าใช้สอยอื่น (5104030299)

กรมชลประทานได้กำหนดให้บันทึกค่าสำรวจออกแบบ ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน ค่าศึกษาความเหมาะสม ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ ค่าเตรียมความพร้อมในการเปิด/ปิดงานก่อสร้าง ที่ไม่ได้รับอนุมัติโครงการ (เบิกจากเงินงบประมาณหมวดเงินลงทุนเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ) เป็นค่าใช้สอยอื่น

4.13 ค่าใช้จ่ายอื่น (5212010199)

กรมชลประทานกำหนดให้บันทึกการถอนคืนรายได้แผ่นดิน เป็นค่าใช้จ่ายอื่น

4.14 รายงานการเงินของกรมชลประทาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้เก็บข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)

	2563	2562
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
เงินสดในมือ	42,241.35	20.00
เงินทดรองราชการ	8,760,000.00	8,760,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	842,109,356.13	615,907,811.50
เงินฝากคลัง	<u>600,125,928.43</u>	<u>514,047,386.14</u>
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>1,451,037,525.91</u>	<u>1,138,715,217.64</u>

		(หน่วย : บาท)		
		2563	2562	
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น				
	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	70,724,359.97	29,460,494.08	
	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	188,640.00	
	ลูกหนี้เงินมัดจำ	3,000.00	21,000.00	
	ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	191,407.35	263,407.35	
	เงินจ่ายล่วงหน้า	6,112,960,985.85	5,008,168,650.67	
	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	<u>1,760,996,173.58</u>	<u>653,540,875.99</u>	
	รวม ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	<u>7,944,875,926.75</u>	<u>5,691,643,068.09</u>	
ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนด	ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	
ในงบประมาณ	ชำระและการส่งใช้	และการส่งใช้	และการส่งใช้	รวม
	ใบสำคัญ	ใบสำคัญ	ใบสำคัญ	
2563	70,724,359.97	-	-	70,724,359.97
2562	29,460,494.08	-	-	29,460,494.08

		(หน่วย : บาท)		
		2563	2562	
หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว				
	ลูกหนี้อื่นระยะยาว	<u>2,286,559.44</u>	<u>2,586,926.66</u>	
	รวม ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	<u>2,286,559.44</u>	<u>2,586,926.66</u>	

		(หน่วย : บาท)		
		2563	2562	
หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์				
	ที่ดิน	<u>1,478,606,858.61</u>	-	
	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	9,875,805,840.25	9,508,577,148.07	
	หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>(5,963,366,218.44)</u>	<u>(5,827,957,286.37)</u>	
	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	<u>3,912,439,621.81</u>	<u>3,680,619,861.70</u>	
	ครุภัณฑ์	16,531,071,708.88	12,807,707,489.44	
	หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>(11,566,829,719.74)</u>	<u>(10,206,592,707.76)</u>	
	ครุภัณฑ์ - สุทธิ	<u>4,964,241,989.14</u>	<u>2,601,114,781.68</u>	
	งานระหว่างก่อสร้าง	<u>128,819,341,962.09</u>	<u>142,644,194,753.87</u>	
	รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	<u>139,174,630,431.65</u>	<u>148,925,929,397.25</u>	

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 9 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		
ถนน	316,196,233.74	495,676,349.75
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>(226,992,761.69)</u>	<u>(425,113,143.21)</u>
ถนน - สุทธิ	<u>89,203,472.05</u>	<u>70,563,206.54</u>
สะพาน	415,494,623.78	450,947,729.61
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>(280,129,733.91)</u>	<u>(277,871,312.09)</u>
สะพาน - สุทธิ	<u>135,364,889.87</u>	<u>173,076,417.52</u>
เขื่อน	130,382,701,862.30	105,386,915,629.57
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>(35,636,784,355.50)</u>	<u>(29,544,004,970.04)</u>
เขื่อน - สุทธิ	<u>94,745,917,506.80</u>	<u>75,842,910,659.53</u>
อ่างเก็บน้ำ	1,836,185,098.24	1,908,113,430.19
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>(673,730,768.76)</u>	<u>(641,166,774.78)</u>
อ่างเก็บน้ำ - สุทธิ	<u>1,162,454,329.48</u>	<u>1,266,946,655.41</u>
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	259,829,843,043.85	235,463,613,003.22
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>(112,139,562,573.67)</u>	<u>(101,336,823,130.03)</u>
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น - สุทธิ	<u>147,690,280,470.18</u>	<u>134,126,789,873.19</u>
รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	<u>243,823,220,668.38</u>	<u>211,480,286,812.19</u>

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	337,799,219.11	145,860,527.11
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	<u>(292,275,458.25)</u>	<u>(133,528,948.97)</u>
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ	<u>45,523,760.86</u>	<u>12,331,578.14</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	12,055,543.81	12,055,543.81
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	<u>(12,055,537.81)</u>	<u>(12,055,537.81)</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ	<u>6.00</u>	<u>6.00</u>
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	<u>45,523,766.86</u>	<u>12,331,584.14</u>

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้การค้า		
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	1,715,189,648.72	1,360,568,071.04
รับสินค้า/ใบสำคัญ	<u>12,450,168.47</u>	<u>19,495,095.19</u>
รวม เจ้าหนี้การค้า	<u>1,727,639,817.19</u>	<u>1,380,063,166.23</u>

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	57,907,033.04	46,251,618.40
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	59,430,502.81	95,745,606.17
ใบสำคัญค้างจ่าย	2,206,088,156.85	1,098,541,804.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	<u>148,728.00</u>	<u>424,459.00</u>
รวม เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	<u>2,323,574,420.70</u>	<u>1,240,963,488.26</u>

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 13 เงินรับฝากระยะสั้น		
เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	89,822,244.82	32,756,167.27
เงินรับฝากอื่น	168,047,552.99	154,854,607.02
เงินประกันผลงาน	1,368,687,310.63	1,471,986,704.16
เงินประกันอื่น	<u>426,663,792.95</u>	<u>431,521,462.34</u>
รวม เงินรับฝากระยะสั้น	<u>2,053,220,901.39</u>	<u>2,091,118,940.79</u>



	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 14 รายได้จากงบประมาณ		
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน		
รายได้จากงบบุคลากร	6,187,120,152.37	6,386,801,026.19
รายได้จากงบดำเนินงาน	1,969,873,546.64	2,003,002,863.44
รายได้จากงบลงทุน	45,446,163,658.09	44,747,773,968.54
รายได้จากงบอุดหนุน	345,848.91	341,000.00
รายได้จากงบกลาง	7,300,832,471.06	5,080,932,717.30
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	1,102,320,463.34	1,180,975,732.17
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	<u>(45,502,474.03)</u>	<u>(70,593,894.51)</u>
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ	<u>61,961,153,666.38</u>	<u>59,329,233,413.13</u>
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิก		
เหลือปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)		
รายได้จากงบดำเนินงาน	293,829,034.27	410,054,378.21
รายได้จากงบลงทุน	12,628,971,988.93	11,339,389,765.82
รายได้จากงบกลาง	1,896,508,493.42	1,840,976,529.47
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	<u>41,859,212.61</u>	<u>27,919,661.37</u>
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ	<u>14,861,168,729.23</u>	<u>13,618,340,334.87</u>
รวม รายได้จากงบประมาณ	<u>76,822,322,395.61</u>	<u>72,947,573,748.00</u>

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 15 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค		
รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	26,713,542.32	-
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์	1,190,216,458.31	705,477,794.34
รายได้จากการรับบริจาค	<u>6,290,344.27</u>	<u>304,401,032.76</u>
รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	<u>1,223,220,344.90</u>	<u>1,009,878,827.10</u>



	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 16 รายได้อื่น		
รายได้เงินนอกงบประมาณ	5,128,600.00	1,896,415.40
รวม รายได้อื่น	5,128,600.00	1,896,415.40

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	2,439,245,278.86	2,448,461,519.93
ค่าล่วงเวลา	51,185,006.50	55,158,478.40
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	4,590,218.90	833,915.89
ค่าจ้าง	2,518,287,761.79	2,738,850,615.21
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,320,238,793.87	1,301,124,659.89
เงินช่วยค่าครองชีพ	695,703.00	1,028,131.00
ค่ารักษาพยาบาล	487,386,083.33	521,170,002.10
เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,581,228.50	51,222,145.25
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	7,821,328.33	8,031,802.23
เงินชดเชย กบข.	41,622,177.92	41,375,216.23
เงินสมทบ กบข.	62,433,266.71	62,062,824.68
เงินสมทบ กสจ.	70,349,968.71	76,515,736.98
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,745,154.00	63,929,882.84
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,848,012.00	10,502,128.39
ค่าเช่าบ้าน	7,755,069.51	7,411,746.28
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถ	1,212,425.70	1,296,000.00
เงินเพิ่ม	-	1,200.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	6,639,781.10	6,935,325.82
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>3,700.00</u>	<u>26,876.00</u>
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>7,132,640,958.73</u>	<u>7,395,938,207.12</u>



	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 18 ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เบี้ยหวัด	-	92,400.00
บำนาญ	1,272,034,286.71	1,188,464,748.52
เงินช่วยค่าครองชีพ	91,798,876.59	94,554,352.89
บำเหน็จ	1,869,851,293.40	1,678,480,803.01
บำเหน็จตกทอด	74,361,422.19	73,334,475.32
บำเหน็จดำรงชีพ	89,460,740.60	103,857,985.15
ค่ารักษาพยาบาล	234,155,125.13	221,417,471.64
เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,331,159.00	3,906,034.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	<u>6,078,826.14</u>	<u>6,131,482.44</u>
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	<u>3,641,071,729.76</u>	<u>3,370,239,752.97</u>

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 19 ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	57,898,327.47	91,606,268.26
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	59,413,531.74	76,543,198.18
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	10,558,695,657.58	11,110,114,540.67
ค่าจ้างเหมาบริการ	381,547,928.52	362,922,136.97
ค่าธรรมเนียม	18,143,353.09	87,992,333.06
ค่าจ้างที่ปรึกษา	577,300,636.72	681,771,047.83
ค่าเบี้ยประกันภัย	8,090,476.66	8,242,512.02
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	7,030,735.61	6,236,523.95
ค่ารับรองและพิธีการ	6,397,116.00	62,225,856.52
ค่าเช่า	3,268,420.05	8,179,834.63
ค่าวิจัยและพัฒนา	-	160,000.00
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง	109,539,237.09	3,649,172.83
ค่าใช้จ่ายผลึกส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,627,302.64	2,238,409.68
ค่าประชาสัมพันธ์	52,318,764.42	42,443,091.85



	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 19 ค่าใช้สอย (ต่อ)		
ขาดใช้ค่าเสียหาย	16,504.92	4,300.00
ค่าใช้สอยอื่น	<u>1,216,590,688.40</u>	<u>1,096,180,197.78</u>
รวม ค่าใช้สอย	<u>13,057,878,680.91</u>	<u>13,640,509,424.23</u>

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 20 ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุ	699,051,727.93	860,422,725.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>2,256,880.95</u>	<u>2,469,034.35</u>
รวม ค่าวัสดุ	<u>701,308,608.88</u>	<u>862,891,759.95</u>

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 21 ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	728,686,744.92	682,148,428.10
ค่าน้ำประปา	25,582,219.16	23,994,388.52
ค่าโทรศัพท์	14,445,464.25	15,490,946.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	79,626,953.07	78,003,044.14
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	<u>7,176,370.05</u>	<u>6,810,142.43</u>
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>855,517,751.45</u>	<u>806,446,949.62</u>

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
หมายเหตุ 22 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	357,878,006.79	383,816,882.38
ครุภัณฑ์	1,164,639,317.35	892,545,337.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,495,429,561.77	14,296,381,003.55
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	<u>139,810,573.50</u>	<u>54,005,033.66</u>
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>18,157,757,459.41</u>	<u>15,626,748,256.88</u>

	2563	(หน่วย : บาท) 2562
หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรระหว่างประเทศ	340,298.91	326,511.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อปท	<u>44,533,785.08</u>	<u>-</u>
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	<u>44,874,083.99</u>	<u>326,511.26</u>
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อปท.	<u>1,370,244,388.41</u>	<u>751,378,108.21</u>
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	<u>1,370,244,388.41</u>	<u>751,378,108.21</u>
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	<u>1,415,118,472.40</u>	<u>751,704,619.47</u>
		(หน่วย : บาท)
	2563	2562
หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายอื่น		
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	2,906,048,769.09	1,754,084,354.91
กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน	10,705.60	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,911,602.00	1,678,551,486.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง	<u>5,228,256.82</u>	<u>(803,030.76)</u>
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>2,914,199,333.51</u>	<u>3,431,832,810.89</u>



หมายเหตุ 25 การจัดประเภทรายการในรายงานการเงิน

กรมชลประทานได้จัดประเภทรายการในรายงานการเงินปี 2562 ที่นำมาเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในรายงานการเงิน ปี 2563 โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานแต่ประการใด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2562		
	(ตามที่แสดงไว้เดิม)	รายการจัดประเภท	(จัดประเภทใหม่)
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,872,340,916.13	819,302,151.96	5,691,643,068.09
ลูกหนี้เงินโอนและรายการ อุดหนุนระยะยาว	821,889,078.62	(819,302,151.96)	2,586,926.66

หมายเหตุ 26 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กรมชลประทานมีคดีความถูกฟ้องร้อง 1,635 คดี ทุนทรัพย์ตามสำนวนคดีจำนวน 3,334,889,107.38 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. คดีความที่มีทุนทรัพย์

ประเภทของศาล	จำนวนคดีความ	ทุนทรัพย์
ศาลแพ่ง/ศาลปกครองจังหวัด	17	11,353,498.77
ศาลปกครองชั้นต้น	175	749,480,462.12
ศาลปกครองสูงสุด	1,315	2,574,055,146.49
รวม	1,507	3,334,889,107.38

2. คดีความที่ไม่มีทุนทรัพย์

ประเภทของศาล	จำนวนคดีความ	ทุนทรัพย์
ศาลแพ่ง/ศาลปกครองจังหวัด	13	-
ศาลปกครองชั้นต้น	20	-
ศาลปกครองสูงสุด	95	-
รวม	128	-

สำนักกฎหมายและที่ดินไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ากรมชลประทานจะต้องมีภาระผูกพันหรือต้องประมาณการหนี้สินตามคำพิพากษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 หรือไม่ เพียงใด จึงได้เปิดเผยข้อมูลของคดีความไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้างต้น



กรมชลประทาน
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	501,488,941.21	422,910,533.05
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	501,488,941.21	422,910,533.05
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง	(58,168.50)	(2,640,482.93)
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ	501,430,772.71	420,270,050.12
หัก รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	(500,243,044.34)	(420,298,670.12)
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	1,187,728.37	(28,620.00)
ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,187,728.37)	28,620.00
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	-	-
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	89,525,281.48	91,384,527.09
รายได้อื่น	411,963,659.73	331,526,005.96
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	501,488,941.21	422,910,533.05

